

**KẾ HOẠCH**  
**Hỗ trợ định hướng Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số**  
**trong hoạt động hợp tác xã**

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 5221/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 2180/KH-BCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bến Tre về hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ định hướng Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hợp tác xã, với các nội dung cụ thể như sau:

## **I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

Giúp các Hợp tác xã (HTX) thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động trong sản xuất, quảng bá sản phẩm, liên kết tiêu thụ, kết nối đầu ra... mang đến cho các HTX các giải pháp hữu ích nâng cao hiệu quả kinh tế.

Nâng cao nhận thức của các HTX về thực hiện chuyển đổi số, làm nền tảng vững chắc, tiến tới đột phá để vươn xa. Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong quản lý vận hành và hoạt động của HTX để đạt được những lợi ích lớn.

Giúp HTX thấy được việc tham gia vào tiến trình chuyển đổi số là một sự thay đổi cần thiết để thành công và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre.

Nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh của HTX thông qua việc hỗ trợ và định hướng các HTX ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số; từ đó tạo sự lan tỏa thực hiện chuyển

đổi số trong cộng đồng HTX tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

## **2. Mục tiêu cụ thể**

Trong năm 2022, thực hiện thí điểm hỗ trợ tối thiểu 03 HTX được cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; giúp 03 HTX có ứng dụng các hình thức thương mại điện tử, có website để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

Tạo điều kiện cho các HTX được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số trong các hoạt động của HTX.

Các hoạt động chuyển đổi số của HTX phải bao gồm từ việc số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của HTX, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong HTX cho đến việc chuyển đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho HTX.

## **3. Đối tượng**

Các HTX có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện có các công nghệ số, nền tảng số, và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số cho HTX.

## **II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Thực hiện khảo sát đề ra các giải pháp chuyển đổi số thích hợp cho các HTX**

Tiến hành thực hiện khảo sát tổng thể hoạt động của các HTX để nắm bắt các yêu cầu thiết thực chuyển đổi số của các HTX, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho các HTX thực hiện chuyển đổi số.

Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các HTX tiềm năng làm tiên phong để hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.

### **2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho HTX**

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng về các hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và Kế hoạch này cho HTX trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức: Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số tỉnh; các hội thảo, hội nghị, có nội dung liên quan đến hoạt động chuyển đổi số và các hình thức khác.

Vận động các HTX tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ <http://smedx.vn> và <http://smedx.mic.gov.vn>.

### **3. Triển khai các khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho HTX chuyển đổi số**

Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng và khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo quy mô, giai đoạn, lĩnh vực chuyên đổi số cho HTX.

Triển khai các giải pháp hỗ trợ HTX sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số.

#### **4. Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai**

Tổ chức các sự kiện, hội thảo giới thiệu, quảng bá về các giải pháp, nền tảng xuất sắc hỗ trợ cho các HTX chuyển đổi số.

Triển khai các Chuỗi sự kiện hội thảo lớn nhỏ, các chương trình kết nối tư vấn trải nghiệm tại địa bàn tỉnh hỗ trợ chuyển đổi số HTX.

#### **5. Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số**

Hỗ trợ phát triển website thương mại điện tử cho HTX (bao gồm: website, hosting, tên miền...).

Định hướng các HTX tăng cường thực hiện các giao dịch trên môi trường số để tiết kiệm thời gian, xử lý công việc được nhanh chóng thông qua việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch hàng ngày của HTX.

Hỗ trợ HTX ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các sàn thương mại điện tử, kết nối, liên kết với các sàn giao dịch kết nối cung - cầu theo từng ngành/lĩnh vực, kê khai bảo hiểm xã hội, khai báo thuế điện tử, hóa đơn điện tử...

Hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số HTX; tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến.

Triển khai chuyển đổi số thành công cho ít nhất 03 HTX tiên phong, làm tư liệu truyền thông.

Tiếp cận và tư vấn các HTX tại địa phương để ký kết các thỏa thuận mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử; Hỗ trợ các công tác về marketing giúp gia tăng sản lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông**

Chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.

Hướng dẫn các HTX đăng ký và đăng nhập tài khoản tại Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (<https://dbi.gov.vn>) để sử dụng phần mềm công cụ đánh giá thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số cho HTX được đánh giá.

Chủ trì, chịu trách nhiệm làm đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy HTX chuyển đổi số.

Vận động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số xuất sắc tham gia chương trình hỗ trợ HTX tỉnh chuyển đổi số.

Thực hiện báo cáo tổng hợp chung về kết quả triển khai thực hiện (nếu có).

## **2. Phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản**

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về hoạt động của hỗ trợ HTX chuyển đổi số theo nội dung Kế hoạch này.

## **3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông**

Đăng tải thông tin hỗ trợ HTX chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số của tỉnh.

Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông thực hiện khảo sát tổng thể kinh tế, hoạt động của các HTX để nắm bắt các yêu cầu thiết thực chuyển đổi số của các HTX, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp cho các HTX thực hiện chuyển đổi số.

Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ định hướng Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hợp tác xã./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (thay b/c);
- Phòng CNTT&BCVT (chủ trì thực hiện);
- TT.CNTT&TT; } (phối hợp thực hiện)
- Phòng TTBCXB;
- Lưu: VT, CNTT&BCVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Minh Châu**